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พิธีกร  กล่าวเปิดการประชุม โดยในการประชุมครั งนี  มีการประชุมหลัก ๆ ใน 2 เรื่อง คือ การประชุม
ผู้ปกครอง และ การติดตามนักเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ การเตรียมความพร้อมส าหรับกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 
ประธาน  เนื่องจากตั งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 มาทางโรงเรียนยังไม่ได้มีการด้าเนินการประชุมผู้ปกครอง และ
ในตอนนี ทางโรงเรียนมีความพร้อมในเรื่องของสื่อ เทคโนโลยีที่จะใช้ในการประชุมผู้ปกครองเพ่ือที่ จะชี แจงการ
ท้างานให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และชี แจงคุณครูเกี่ยวกับบทบาทของแต่ละท่านในวันประชุมผู้ปกครอง ซึ่งจะมีขึ น
ในวันที่ 11 กันยายน 2564  
ที่ประชุม รับทราบ 

 1.2 แสดงความยินดีแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
 ประธาน ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสถานันท์ เนาวรัตน์ เรื่องการอ่านออกเสียง  
   ทีมงานนักเรียนชั น ม.5 เรื่องของหมอนสุขภาพ และ ระดับชั นม.ต้น และม.ปลาย เรื่องระบบ
หมุนเวียนเลือด โดยทั ง 2 รายการได้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ ขอแสดงความชื่นชมไปยังคุณครู
และนักเรียนทั ง 2 ทีม  
ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.3 การประชุมบริหารจัดการเพื่อรองรับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประธาน  การประชุมการบริหารจัดการเพ่ือรองรับโรงเรียนมาตรฐานสากล (SCQA และ OBEC QA) โดย
ทางโรงเรียนได้ผ่านการประเมิน SCQA แล้ว โดยสิ่งที่ต้องด้าเนินการหลังจากนี มีพอสมควร การท้ากิจกรรมต่าง ๆ 
จึงต้องมีการวางแผน โดย OBEC QA เน้นในเรื่องของระบบที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน และต้องบริหารอยู่บนข้อมูลที่
เป็นความจริง โดยบทบาทที่ส้าคัญจะอยู่ที่งานประกันคุณภาพ งานบุคคล และงานงบประมาณและแผนงาน 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ 7/๒๕๖4 เมื่อวันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4    
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม       

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ในวันที่ 11 กันยายน 2564 
ประธาน  กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นการจัดประชุมเป็นครั ง
แรกในภาคเรียนที่ 1 โดยเป็นการจัดประชุมแบบทั งวัน ช่วงเช้า ม.ต้น ช่วงปลาย ม.ปลาย ซึ่งผู้อ้านวยการ และรอง
ผู้อ้านวยการทั ง 2 ท่าน จะพูดตามนโยบาย และแนวการด้าเนินงานที่เป็นกรอบใหญ่ ๆ หลังจากนั่นจะแยก
ผู้ปกครองไปตามห้องให้ครูที่ปรึกษาด้าเนินการประชุมผู้ปกครองต่อ และคุณครูสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ปกครอง
ของนักเรียนคนใดที่ไม่เข้าประชุม และการประชุมผู้ปกครองในครั งนี ไปสอดคล้องกับผู้อ้านวยการเขตพื นที่
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้กล่าวไว้ เรื่องสามเหลี่ยมเขยือนเมือง เป็นการระดมความคิดเห็นระหว่าง ครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน โดยเป็นรูปแบบของตัวแทน 

  สรุปเรื่องการประชุมผู้ปกครองในวันที่ 11 กันยายน 2564 ผู้อ้านวยการ และรองผู้อ้านวยการทั ง 
2 ท่าน พูดในเรื่องกว้าง ๆ เช่น การดูแลนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 การเก็บเงินบ้ารุง
การศึกษา การลดค่าบ้ารุง และทิศทางการวัดผลประเมินผลของนักเรียน และชี แจงกับผู้ปกครองเกี่ยวกับนักเรียนที่
ขาดหายจากการเรียนเพื่อให้กลับเข้ามาในระบบได้ 
ที่ประชุม รับทราบ 

 3.2 การติดตามพฤติกรรมการเข้าเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  
ประธาน  3.2.1 พฤติกรรมการเข้าเรียนออนไลน์ของนักเรียนเป็นปัญหาที่ทุกโรงเรียนก้าลังประสบปัญหา
อยู่ในขณะนี  โดยทางฝ่ายบริหารได้มีการแบ่งกลุ่มสีของนักเรียนออมาเป็น 4 สีด้วยกัน ดังนี  
    1. สีฟ้า   คือ นักเรียนกลุ่มส่งเสริม (Promotion group) 
   2. สีเหลือง  คือ นักเรียนกลุ่มพัฒนา (Development group) 
   3. สีส้ม   คือ นักเรียนกลุ่มห่วงใย (Caring group) 
   4. สีแดง  คือ นักเรียนกลุ่มห่วงใยพิเศษ (Special care group) 
โดยจะใช้สัญลักษณ์สีแทนชื่อนักเรียนว่าในแต่ละห้องมีนักเรียนกลุ่มใดอยู่บ้าง หากนักเรียนของใดมีสีแดงอยู่เยอะ
ทางฝ่ายบริหารก็สามารถมองเห็นและลงเข้าไปดูแลช่วยเหลือได้ 
  3.2.2 การติดตาม การช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มสีฟ้าและ กลุ่มสีเหลือง ถือเป็นเป็นกลุ่มปกติ ส่วน
กลุ่มห่วงใยและกลุ่มห่วงใยพิเศษเป็นกลุ่มที่ต้องรีบเร่งในการแก้ปัญหาเพราะหากแก้ปัญหาไม่ทันการณ์อาจมีปัญหา
ต่อไปในอนาคต จาการส้ารวจมีนักเรียน 2 กลุ่ม มีต้องให้ความช่วยเหลือ คือนักเรียนกลุ่มห่วงใยและกลุ่มห่วงใย
พิเศษ โดยกลุ่มห่วงใยเป็นกลุ่มที่ยังสามารถแก้ปัญหาได้แต่หากปล่อยไว้นักเรียนกลุ่มนี จะกลายเป็นกลุ่มห่วงใยพิเศษ 
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นางกรธิดา สงนุ้ย  ขยายการแบ่งเกณฑ์นักเรียนกลุ่มห่วงใยและกลุ่มห่วงใยพิเศษ ดังนี  
   เริ่มจากการที่ครูปรึกษาได้รับแบบฟอร์มคัดแยกนักเรียนออกเป็นกลุ่มสีต่าง ๆ  โดยนักเรียนกลุ่ม
ส่งเสริม (สีฟ้า) เป็นนักเรียนกลุ่มที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ เข้าเรียนทุกคาบ ส่งงานทุกครั งและรวดเร็ว ไม่
มีปัญหาในการเรียนออนไลน์เลย กลุ่มพัฒนา (สีเหลือง) เป็นนักเรียนที่มีความพร้อมน้อยลงมา แต่ไม่มีปัญหา
ทางการเรียนเช่นกัน มีการส่งงานครบทุกวิชาแต่อาจจะมีความล่าช้าบ้างนิดหน่อย กลุ่มห่วงใย (สีส้ม) เป็นกลุ่มที่เข้า
เรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างและมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งงาน และกลุ่มห่วงใยพิเศษ (สีแดง) เป็นกลุ่มนักเรียนที่หายไป
จากการเรียนออนไลน์และคุณครูติดต่อไม่ได้ หรือติดต่อได้แต่ยากล้าบาก โดยคุณครูที่ปรึกษาได้คัดนักเรียนออกมา
เป็น 4 กลุ่ม โดยข้อมูลของนักเรียนมาจากการ Homeroom ของครูที่ปรึกษา 
ประธาน  จากการน้าเสนอข้อมูลแสดงว่ากลุ่มห่วงใยพิเศษเป็นกลุ่มท่ีเป็นปัญหาแล้ว โดยสัญลักษณ์สีจะท้าให้
ทราบว่าห้องใดมีปัญหาอะไรบ้าง โดยโรงเรียนจะช่วยสนับสนุนไปพร้อม ๆ กับครูและจะติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน
ต่อไป โดยจะด้าเนินการดังนี   

1. ด้าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2. มอบถุงยังชีพ  
3. มอบบทเรียนส้าเร็จรูป พร้อมข้อสอบ โดยข้อสอบจะให้คุณครูที่ปรึกษาได้ประสานกับคุณครู 

ประจ้ารายวิชาต่อไป   
ขั นตอนการด้าเนินงาน ใช้กระบวนการ PDCA ดังนี   
  1. P วางแผน  ประชุมครูเพ่ือชี แจงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
  2. D ด้าเนินงาน การออกเยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพ 
  3. C ติดตาม ครูที่ปรึกษาติดตามข้อสอบจากนักเรียนกลุ่มห่วงใยพิเศษที่ได้ออกไปเยี่ยมบ้านว่าสามารถ
ส่งมาได้หรือไม่หากไม่สามารถส่งได้ต้องแก้ปัญหากันต่อไป 
  4. A ปรับปรุง น้าผลการออกเยี่ยมบ้านที่รายงานมาพูดคุยปรึกษา หาข้อสรุปว่ามีปัญหาอะไรเพ่ือ
วางแผนพัฒนาต่อไป 
นางกรธิดา สงนุ้ย  เพ่ิมเติมข้อมูลการออกยี่ยมบ้านนักเรียน ดังนี  
  จากการให้คุณครูได้ติดตามพฤติกรรมการเข้าเรียนออนไลน์ของนักเรียนครั งที่ 3 ก่อนการสอบ
ปลายภาค เมื่อได้นักเรียนกลุ่มต่าง ๆ มาทั ง 4 กลุ่ม กลุ่มที่จะต้องออกด้าเนินการเยี่ยมบ้านก่อนคือ กลุ่มสีแดง 
รองลงมาคือกลุ่มสีส้ม โดยมีการเริ่มส้ารวจนักเรียนตั งแต่วันที่ 1 – 8 กันยายน 2564 ต่อจากนั่นจะเริ่มด้าเนินการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนทั ง 2 กลุ่มนี  ในวันที่ 13 – 17 กันยายน 2564  เมื่อลงพื นที่เยี่ยมบ้านเรียบร้อยจึงด้าเนินการ
รายงานผลโดยคุณครูที่ปรึกษา โดยรายงานมายังฝ่ายบริหาร ในวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 หากห้องใด
ไม่มีนักเรียนกลุ่มสีแดงและสีส้มยังไม่ต้องลงเยี่ยมบ้านนักเรียนก่อน และปรับปรุงแก้ไข โดยน้าผลการรายงานมา
ประมวลผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในการด้าเนินการต่อไป ในวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2564  
ประธาน  เพ่ิมเติมส่วนของการรายงานผล โดยหลังจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงวันที่ 13 – 17 
กันยายน 2564 เมื่อคุณครูติดตามและสามารถแก้ปัญหาของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยครูที่ปรึกษาอาจมีวิธีการ
แก้ปัญหาส้าหรับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ดังนั่นการรายงานผลในวันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นการรายงานการเยี่ยม
บ้านและแก้ปัญหานักเรียนจากการไปเยี่ยมบ้านว่าเหลือนักเรียนกลุ่มสีแดงกี่คน แล้วจะค้นพบนักเรียนที่เป็นสีแดง
เข้มซึ่งต้องด้าเนินการคิดหาทางออกเพ่ือไม่ให้กระทบกับนักเรียนและโรงเรียน และคุณครูห้องที่มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ต้องประสานกับผู้ปกครองไว้ล่วงหน้า  
 
 
                     /นายสาโรจ... 
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นายสาโรจ แก้วมณี  เพ่ิมเติมเรื่องการประชุมผู้ปกครองและการติดตามนักเรียน ดังนี  
 การติดตามนักเรียน งานกิจการนักเรียนจะท้าควบคู่ไปกับงานวิชาการ โดยให้หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา ครู
แนะแนว และงานวิชาการได้ท้างานร่วมกันในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยงานกิจการนักเรียนจะน้าผลจากการที่
ครูที่ปรึกษาได้ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนมาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนว่าสามารถช่วยเหลือได้
อย่างไร โดยตามก้าหนดการในวันที่ 13 – 17 กันยายน 2564 เป็นก้าหนดการเบื องต้น ซึ่งครูที่ปรึกษามีการแจ้ง
ผู้ปกครองในเรื่องของความจ้าเป็นในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือการช่วยเหลือนักเรียนต่อไป โดยการประชุมใน
วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564 ให้คุณครูที่ปรึกษาเข้ามาด้าเนินการให้ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุม
ในรูปแบบออนไลน์โดยทีมงาน ICT เป็นฝ่ายด้าเนินการถ่ายทอดสดการประชุม และครูที่ปรึกษาน้าลิงค์การประชุม
ส่งไปยังผู้ปกครอง โดยขั นตอนของการประชุมจะมีคณะผู้บริหารและทีมงานเข้ามาประชุมที่ห้องถ่ายทอดสดที่
โรงเรียน และจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง youtube ผู้ปกครอวที่มีค้าถามสามารถถามค้าถามผ่านช่องทางแชทได้ 
รูปแบบการประชุมจะเชิญผู้ปกครองเข้ามาร่วมประชุมผ่านทางไลน์ หรือ google meet ผ่านนักเรียนและให้
ผู้ปกครองเข้ามานั่งประชุม และแจ้งแนวปฏิบัติในการประชุมผู้ปกครองในวันที่ 11 กันยายน 2564 ดังนี  
  1. แจ้งข่าวสารที่ทางโรงเรียนต้องการให้ผู้ปกครองทราบ 
  2. สอบถามปัญหาในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน  
  3. ให้ผู้ปกครองแต่ละคน เสนอความคิดเห็น และความต้องการเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
  4. ครูระดมความคิดเห็นร่วมกันว่าในภาคเรียนนี  และภาคเรียนหน้า ต้องการท้าอะไร 
  5. ด้าเนินการเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน 
  6. สรุปรายงานเสนอผู้บริหาร 

ประธาน  ในการประชุมครั งนี เป็นการประชุมออนไลน์กับผู้ปกครองครั งแรก อาจมีผู้ปกครองที่ไม่ได้เข้า
ประชุมก็ไม่เป็นไร แต่อยากให้ครูที่ปรึกษาได้ใช้โอกาสนี ในการพูดคุยกับผู้ปกครองให้ได้มากท่ีสุด  
ที่ประชุม รับทราบ 

นางสาวขนิษฐา บุญเตโช สอบถามเรื่องการท้าแบบประเมินงานกิจการจะเป็นผู้ส่งลิงค์ให้ครูที่ปรึกษาให้ผู้ปกครอง
ในช่วงท้ายกิจกรรมหรือในช่วงเวลาใด 
นายสาโรจ แก้วมณี  ในส่วนของแบบประเมินทางงานกิจการนักเรียนจะจัดท้า google from ส่งลิงค์ให้ครูที่
ปรึกษาด้าเนินการส่งให้ผู้ปกครองต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 

นายอุดม หล าเบ็ลส๊ะ  ซักถามเรื่อง 19 ช่วยก้าวน้อง เพ่ือขอรับบริจาค โดยขอให้ผู้อ้านวยการได้ขยายผลของ
โครงการดังกล่าวให้แก้ที่ประชุม 
ประธาน  หลังจากการประชุมครูจะน้าเสนอคลิปวีดีโอของนักเรียนให้คุณครูได้ดู และคลิปวีดีโอนี จะเปิดให้
ผู้ปกครองได้รับชมในวันประชุมผู้ปกครองด้วยเช่นกัน และผอ.จะสรุปให้ฟังหลังจากดูคลิปวีดีโอ 
ที่ประชุม รับทราบ 

  3.3 การเตรียมนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
นางสุชัญญา สักพันธ์  ชี แจงกรอบงานการเตรียมนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน โดยนักเรียนที่เป็นตัวแทน 
คือนายพัชรพล มาแทน นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โดยก้าหนดการส่งเอกสารทั ง 5 เล่ม ภายในวันที่ 
10 กันยายน 2564 และมีการเตรียมการประเมินจากทางเขตพื นที่ในช่วงวันที่ 24 – 27 กันยายน 2564 โดยจะ
ประเมินครึ่งวัน  และขอชี แจงเรื่องคณะท้างาน ดังนี  

/1. เตรียมเอกสารการประเมิน... 
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  1. เตรียมเอกสารการประเมิน ครูสุชัญญา สักพันธ์ และคณะ ขณะนี ได้ด้าเนินการไปประมาณ 90 % รอ
รวมรวมเอกสารเข้าเล่มและน้าส่งส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

  2. เตรียมแฟ้มเอกสารด้านต่าง ๆ และจัดนิทรรศการ 3 ด้าน 
   ด้านที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ครูขนิษฐา ครูซารียา และคณะ 
  ด้านที่ 2 ด้านทักษะการท้างาน ครูอุดม ครูสโรชา และคณะ 
   ด้านที่ 3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูเกศกมล ครูวราภรณ์ และคณะ 
  โดยข้อมูลทุกด้านจะอยู่ที่ครูสุชัญญา และจะด้าเนินการส่งต่อให้ครูแต่ละด้านต่อไป และในด้านของผลงาน
เด่นของนักเรียน ส่ง ไป 3 ด้าน  
  3. ฝ่ายจัดท้า powerpoint และ VTR เพ่ือน้าเสนอแนะน้านักเรียน โดยครูสุชัญญาจะส่งข้อมูลไปให้ 
มอบหมายครูชยนัฐ ด้าเนินการจัดท้าให้นักเรียนเพื่อน้าไปฝึกซ้อม 
  4. ฝ่ายฝึกซ้อมนักเรียน มอบหมายครูนิพัทธ์ ครูสถานันท์ และ ฝึกซ้อมนักเรียนในการน้าเสนอผลงาน 3 
ด้าน และผลงานเด่น 3 ด้าน 
 5. ฝ่ายประเมินผลในแต่ละด้าน 
  ด้านที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ครูเที่ยงทอง 
  ด้านที่ 2 ด้านทักษะการท้างาน ครูสมเนตร 
   ด้านที่ 3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูนัทธมน 
  ด้านผลงานเด่น ครูภัคนลิน 
 โดยจะด้าเนินการประเมินแล้วน้ามาให้นักเรียนปรับปรุงต่อไป เพ่ือให้นักเรียนสามารถน้าเสนอได้ดีที่สุด 
ประธาน  การเตรียมการนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ตัวนักเรียนมีความพร้อมในระดับหนึ่งและหาก
ในปีนี นักเรียนหลุดไปก็สามารถแก้ตัวได้ในปีหน้า โดยอาจจะมีการเสริมด้านการแสดงให้นักเรียนมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ น และต้องมีการหาบุคคลภายนอกเพ่ือมาสนับสนุนในตัวนักเรียนโดยครูสุชัญญาต้องประสานงานกับฝ่ายธุรการ
ว่าจะต้องเชิญใครเข้ามามีส่วนร่วม และให้ครูสุชัญญาได้ส่ง timeline ให้คุณครูได้รับทราบเพ่ือจะได้มีการวางแผน
ต่อไป 
นางสุชัญญา สักพันธ์  ส้าหรับ timeline และค้าสั่งจะด้าเนินการส่งให้ครูในวันพรุ่งนี  
ประธาน  หลังการประชุมครูหากจะด้าเนินการประชุมต่อส้าหรับคณะท้างานนักเรียนเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานต่อสามารถด้าเนินการได้ เพ่ือช่วยกันดูต่อไป  
ที่ประชุม รับทราบ 

นางกรธิดา สงนุ้ย  จากการแต่งตั งค้าสั่งให้คุณครูมากรอกข้อมูลการแจกเงิน 2,000 บาท สืบเนื่องจากการ
ด้าเนินการแจกเงินให้นักเรียนและผู้ปกครองเมื่อวันที่ 6 – 8 กันยายน 2564 ต้องด้าเนินการในส่วนของการกรอก
ข้อมูล โดยนักเรียนทั งหมด 1,563 คน โดยมีการแต่งตั งคณะกรรมการรายงานผลข้อมูลโดยเป็นทีมของงานการเงิน 
บัญชี และของแรงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ทั ง 9 คน ด้าเนินการในวันที่ 10 – 11 กันยายน 2564 โดยการ
ด้าเนินการดังกล่าวทาง สพฐ. จะเห็นว่าการด้าเนินการของโรงเรียนด้าเนินการไปถึงไหนแล้ว 
ประธาน  การด้าเนินการต้องกรอกข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล จึงต้องขอรบกวนน้อง ๆ นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์มาช่วยกรอกข้อมูล  
ที่ประชุม รับทราบ 

 
                 /ระเบียบวาระท่ี 4… 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธาน  กิจกรรม 19 ช่วยก้าวน้อง จากการส้ารวจข้อมูลองนักเรียนจ้านวน 34 คน ที่มีปัญหาด้านอุปกรณ์ 
โดยได้มีการหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษาว่าขออนุญาตจัดกิจกรรมเพ่ือระดมทรัพยากร ซึ่งที่ประชุม
สถานศึกษาอนุมัติมาแล้ว และหากติดจัดเรื่องใดสามารถด้าเนินการแจ้งมาได้ แต่ทางโรงเรียนอยากให้ทางสภา
นักเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือน้อง ๆ ในโรงเรียน และเกิดโครงการ 19 ช่วยก้าวน้อง และเงิน 19 บาทนั่น
สามารถช่วยกันร่วมบริจาคกันได้ และจะเปิดคลิปให้คุณครูได้ดูและช่วยแชร์ต่อกันไป 

นายอุดม หล าเบ็ลส๊ะ ได้แจ้งนักเรียนไปแล้วและอาจมีการปรับปรุงการน้าเสนอ และขณะที่รอการปรับปรุงก็จะ
น้าเสนอคลิปวีดีโอตัวนี ก่อนเพื่อที่จะได้ก้าวเดินไปพร้อมกัน 
นายสาโรจ แก้วมณี  ในส่วนของการประชาสัมพันธ์และการน้าเสนอ คือผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ทุกช่องทาง 
และจัดท้าโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ 
ประธาน   ให้รีบด้าเนินการเร่งด่วนเพราะหากปิดเทอมแล้วจะด้าเนินการยากล้าบาก และฝากคุณครูช่วยกัน
แชร์ต่อ ๆ ไป และให้ใส่เบอร์โทรของโรงเรียนลงไปในคลิปด้วยเพื่อสามารถตรวจสอบกับทางโรงเรียนได้ 

นายธีรภัทร  ไกรแก้ว สอบถามเรื่องวีดีโอซึ่งจะน้ามาเปิดในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน จึงของแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ส่งวีดีโอมาให้ก่อนหน้า และในการประชุมมีการด้าเนินการโดยพิธีกร 1 คน ขอให้มาฝึกซ้อมในวันศุกร์
ด้วย  
ประธาน  เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาโดยต่อไปอาจจะมีช่องของทางโรงเรียนเองในอนาคต 

นางกรธิดา สงนุ้ย การลงโปรแกรม Bookmark หากยังมีปัญหาเกี่ยวกับการลงโปรแกรมขอให้ติดต่อมายัง
ฝ่ายวิชาการโดยตรง  

นางสาวสุจินต์ การ่อแก้ว  แจ้งข่าวสารงานห้องสมุด โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ จึงขอ
อนุญาตสแกนลายเซ็นต์ผอ.ลงในเกียรติบัตร โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 16 กันยายน 2564  
ประธาน  สามารถแจ้งข่าวสารไปยังผู้ปกครองและนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครอง โดยส่งเป็นข้อมูลมาได้ 
และขอให้ส่งเกียรติบัตรมายังผอ. เพ่ือขอดูอีกทีหนึ่ง 

นายธีรภัทร  ไกรแก้ว  งาน ICT ขอนัดหมายเพ่ือฝึกซ้อมการถ่ายทอดในวันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นเวลา 
13.00 น. เพื่อความสะดวกของคุณครู 

นางสาววิลาวัณย์ ไชยเสนะ  การประชุมและเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง หากมีจ้านวนไม่ครบ
องค์ประกอบให้ด้าเนินการอย่างไร 
ประธาน  รบกวนให้คุณครูพูดคุยกับผู้ปกครองในเรื่องการประสานผลประโยชน์ของนักเรียนในห้อง และการ
ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนอาจจะมาร่วมบ้างหรือไม่มาบ้างก็ไม่เป็นไร  

นางขนิษฐา บุญเตโช  การส่งสรุปรายงานการประชุมผู้ปกครองให้ส่งในรูปแบบใด 
นายสาโรจ แก้วมณี  สามารถส่งได้ทั ง 2 รูปแบบ คือเป็นไฟล์ และ กระดาษ โดยส่งผ่านหัวหน้าระดับชั น 

                  /ประธาน... 
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ประธาน  ขอขอบคุณคณะครูทุกคนที่รบกวนเวลาในตอนค่้า และหากติดขัดปัญหาในเรื่องใดให้ประสานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง และหากแก้ปัญหาไม่ได้ให้ประสาน ผอ.ได้ตลอดเวลา  

 

  เลิกประชุม เวลา ๑9.50 น. 

 

 

(นางสาวพิรุณพร  ศิริรัตน์)          (นายสาโรจ  แก้วมณี) 
    คร ู      รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 ผู้จดบันทึกการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


